



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	<p>๑. การประชุม ครม.เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐ มีเรื่องของ พม.ดังนี้</p> <p>๑) รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ โดย นรม. ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และแจ้งรายละเอียดของประเภทงาน</p> <p>๒) การฉายวิดิทัศน์รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีคนตาบอดในทิสธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) โดย นรม. ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า ขอให้ขยายผลการดำเนินโครงการต่อไปอย่างยั่งยืน อาทิ การอัดเสียงลงแผ่นซีดีและจัดจำหน่าย เพื่อขยายผลการสร้างรายได้ให้แก่ นักร้องนักดนตรีต่อไป</p> <p>ประเด็นสำคัญที่กระทรวงควรรับทราบและดำเนินการ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - แนวทางการปฏิบัติหลังวันครบรอบไวท์ซัน ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรณานถบพิตร (วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐) - การนำวิดิทัศน์ การแก้ไขปัญหาคนยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาศึกษาในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย - เศรษฐกิจของประเทศไทยขยับตัวขึ้น และหนี้สินครัวเรือนที่ลดลง 	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p><u>ทุก ก ก ๖ ๔</u></p>
	<p>๒. จากการนำเสนอข่าว/สถานการณ์ข่าว/กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานขยายผลการดำเนินงานและให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ พม. ดังนี้</p> <p>๒.๑ พิธีเปิดบ้านมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) เพื่อรองรับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน</p> <p>๒.๒ การปกป้องคุ้มครองเด็กตามแนวตะเข็บชายแดน</p> <p>๒.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวง ประจำปี ๒๕๖๑</p> <p>๒.๔ ขอให้สรุปการนำเสนอวิดิทัศน์และข่าวจากหนังสือพิมพ์ พิธีเปิดโครงการ “Big C ปันร่าน ทอฝัน ปันยิ้ม” เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทราบ</p> <p>๒.๕ บทเพลง พอสอนให้อุ้มสู้ โดยศิลปิน S2S</p> <p>๒.๖ โครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco-Village)</p> <p>๒.๗ แผนการขับเคลื่อน พัฒนาผู้แสดงความสามารถ</p> <p>๒.๘ ความคืบหน้าการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย (Guide Dogs)</p>	<p>พล. ดย. กคต. กคช. พล. สป. พล. กคช. พล. พล. พล.</p>
	<p>๓. การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป อาทิ</p> <p>๓.๑ ขอให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ ให้มีผลงานที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>อาทิ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โครงการที่อยู่อาศัย และผู้สูงอายุ</p> <p>๓.๒ การวางรากฐานของกระทรวงในการบริหารจัดการ อาทิ อาคารกระทรวงหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี และนิคมสร้างตนเองลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา</p> <p>๓.๓ การสร้างมาตรฐานและการสร้างระบบ อาทิ การจัดทำ Big Data การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐</p> <p>การเตรียมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี ๒๕๖๒ และการพัฒนางานประชาสัมพันธ์</p> <p>๓.๔ รมว.พม.จะลงพื้นที่พบปะประชาชนมากขึ้น</p> <p>๓.๕ ขอให้ผู้บริหารนำแนวทางจากหนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และแปลงสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ไม่พลาดเป้า นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไป</p>	<p><u>ทุก ก ก ๖ ๔</u> ทุกหน่วยงาน</p> <p><u>ทุก ก ก ๖ ๓</u> ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน <u>กคช., กคต.</u></p> <p>ทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร พม.</p>

(นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างเพชร)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

นางสาวแรมรุ้ง สุพรรณเสนีย์
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

(นางสาว) พช.พ. (นางสาว) พช.พ.
 ๑๐๘.
 ๑๙๓๓. 60